

## 10 อันดับ โรงแรมเลิศหรู

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ค. 2552

### อันดับ 10 The Apeiron โรงแรมเกาะกลางทะเล



โรงแรม Apeiron island จัดเป็นโรงแรมระดับ 7 ดาว

มีพื้นที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตร ตั้งอยู่บนความสูง 185 เมตร มีห้องพักระดับหรูหรร่า มากกว่า 350 ห้อง

ทุกอย่างที่อยู่ในโรงแรมนี้คือค่านิยมของความไฮเทคที่มีระดับ มีความเป็นส่วนตัวสูงมาก เพราะตัวโรงแรมสร้างลากูนขึ้น กลางน้ำเป็นของตัวเอง รวมถึงหาดทรายกลางทะเล ภัตตาคารสุดหรู โรงหนัง แหล่งช้อปปิ้ง แกลลอรี่ศิลปะ สปาและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำให้การ ประชุมทางไกลกับโลกพื้นดินทำได้โดยสะดวก แม้อาจจัดอันดับให้เป็นอันดับ 10 แต่ก็ยังไม่ถูกสร้างเสียที

### อันดับ 9 Foldable hotel pods โรงแรมลอยน้ำ



เมื่อต้นปีที่ผ่านมามีบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการบินออกแบบข องอังกฤษรายนี้ได้เผยโฉมต้นแบบโรงแรมยักษ์ใหญ่กลางทะเล เลแห่งนี้ขึ้นมาในงาน ? Future Holiday Forum โดยชี้ให้เห็นว่าด้วยเทคโนโลยีการเดินทางสมัยใหม่บวก กับการออกแบบชั้นยอด ทำให้โรงแรมชั้นเยี่ยมสมัยใหม่ สามารถไปตั้งอยู่กลางทะเลที่ไหนก็ได้ที่บรรดาแขกอยาก ไป และอยู่ได้เป็นเวลานานๆ

### อันดับ 8 โรงแรม Burj al-Arab เมื่อตะวันออกพบตะวันตก ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์



โรงแรมนี้จัดว่าขึ้นชื่อระดับโลก เพราะก่อสร้างและเปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นโรงแรมระดับ 7 ดาวแห่งแรกของโลก ความสูงของโรงแรม อยู่ที่ 321 เมตร ตัวโรงแรมนั้นถูกออกแบบมาให้เหมือนใบพัดเรือ บนพื้นที่ที่เป็นเหมือนเกาะอยู่ห่างจากหาด Jumeirah ประมาณ 280 เมตร

ความสุดยอดของโรงแรมนี้อีกอย่างหนึ่งคือการเป็นเอเทรียมที่สูงที่สุดในโลก คือสูงถึง 180 เมตร มีห้องพักกว่า 200 ห้องที่ไม่ซ้ำกันเลย ด้วย ราคาระหว่าง 1,000 ไปจนถึงมากกว่า 28,000 เหรียญสหรัฐต่อคืน ในตัวโรงแรมมีภัตตาคาร 8 แห่ง แต่ละแห่งมีทั้งบาร์และเลาจ์ ฟิตเนส และ สิ่งอำนวยความสะดวก

### อันดับ 7 Waterworld โรงแรมกลางน้ำตักยักษ์ ประเทศจีน



แค่เห็นดิไซน์ก็รู้แล้วว่านี่มันเป็นโรงแรมแห่งความฝันชัดๆ เพราะตัวโรงแรมดูเหมือนฝั่งไปกับน้ำตักแห่งหนึ่งในเมืองจีน ตัวโรงแรมนี้ออกแบบให้มีห้องพัก 400 ห้อง ที่สำคัญห้องอยู่ใต้น้ำตัก ลูกเล่นที่เป็นที่เด็ดก็คือ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมบริเวณอ่าวของ โรงแรม ไม่ว่าจะเป็นสรวายน้ำที่หรุสุดๆ หนุาผาระดับพระเจาให้ปีนไต่ และบันจั้มพ์ รวมถึงลูกเล่นอื่นๆ และโรงแรมนี้จะมีโอกาสสร้างกั้ต่อเมื่อผานเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเท่านั้น

### อันดับ 6 The Poseidon รีสอร์ทใต้ทะเล



ด้วยพื้นที่ใต้น้ำลึกกว่า 1,200 ตารางฟุตแห่งนี้เป็นรีสอร์ทที่ถูกจับตามากที่สุดแห่ง หนึ่งในโลก เพราะเป็นรีสอร์ทใต้น้ำแห่งแรกของโลกที่จะสร้าง เสร็จภายในปี2009 มีห้องพัสดุหรูขนาด ใหญ่ถึง 550 ตารางฟุต และนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมเยียนรีสอร์ทแห่งนี้ สามารถใช้บริการขับเรือดำน้ำ สามารถดำดิ่งไปดูปะการังน้ำลึก ดำน้ำแบบสกุบา กีฬาทางน้ำทุกชนิดเท่าที่นึกไต่ แลนเรือใบพารา สัารวจถ้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย

### อันดับ 5 The Hydropolis : โรงแรมใต้น้ำระดับ 10 ดาว



เป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่อาศัยทะเลเป็นฉากหลังอันตระการ ตาให้กับผู้มาพัก ตัวโรงแรมคาดหมายว่าจะสร้างกันที่ดูไบ โดยเฉพาะตัวโรงแรมนั้น ได้ไลศุณยการค้ำขนาดยักษ์ที่มีพื้นที่กว่า 1.1 ลานตารางฟุตเขาไปดวย ในตัวโรงแรมยังมีห้องบอลรูมขนาดยักษ์ มีโรงภาพยนตร์ดิจิตอลไฮเทค สูดอสังการ และที่เจ๋งสุดๆ ก็คือมีระบบป้องกันตัวเองดวยจรวดมิสไซลที่อยู่มาก วาน้ำทะเลลงไป 60 ฟิต ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสนุกกับเครื่อง เล่นมากมายในสถานที่ที่เป็น ริมหตางๆ กว่า 220 แห่ง ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการนี้มี 150 บริษัทที่กระโดดเขามารวมแยงชิงกันอยู่ และกวางจะรู้ว่าใครจะเป็นผู้ไต่ดำเนินโครงการก็ประมาณปลายปี นี้

### อันดับ 4 The Lunatic Hotel : โรงแรมบนดวงจันทร์



เปลี่ยนบรรยากาศไปที่โรงแรมบนดวงจันทร์กันบ้างดีกว่า และโครงการนี้ไม่ถือว่าโคมลอยแต่อย่างใด โอกาสที่จะเป็นจริงมีมากเหลือเกินซึ่ง ถ้าเปิดให้บริการเมื่อไหร่คงต้องเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกแน่นอน ถือว่าเป็นอีกความฝันของปี 2050 ที่ต้องไปให้ถึงเลยทีเดียว(อีกไม่กี่ปีเอง)

### อันดับ 3 Aeroscraft : โรงแรมบินสุดหรูสำหรับวันพรุ่งนี้



สำหรับโครงการ Aeroscraft บอลลูนยักษ์ลอยฟ้าที่อัดแน่นด้วยพลังงานกว่า 400 ตัน ทำให้สามารถนำพาผู้โดยสารเหินไปกลางอากาศด้วย ความเป็นอยู่ที่หรูหราสุดยอด ที่มีพื้นที่เท่ากับสนามฟุตบอลสองสนามลอยอยู่บนอากาศ ด้วยก๊าซฮีเลียมจำนวน 14 ล้านลูกบาศก์ฟุต ตามติดด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดยักษ์และเชื้อเพลิงไฮโดรเจน มีพัดลมขนาดยักษ์ 6 ตัว สามารถนำผู้โดยสารไปได้ประมาณ 250 คน ด้วย ความเร็ว 174 ไมล์ต่อชั่วโมง ที่ความสูง 6,000 ไมล์ ในตัวโรงแรมจะมีคาสีโน ภัตตาคาร ฯลฯ

### อันดับ 2 Galactic Suite โรงแรมอวกาศ



จากความพยายามของ Xavier Claramunt ที่ต้องการผจญภัยในอวกาศด้วยยานขนส่ง ซึ่งตัวยานนั้นออกแบบมาให้มีห้องพัก 22ห้อง ขนาด 7x4 เมตร พร้อมหน้าต่างที่เปิดให้เห็นวิวอวกาศ และสิ่งอำนวยความสะดวก คราวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งนาซา หรือรัสเซียในการจ่ายเงินที่แพงมากในการขึ้นไปเที่ยวรอบโลกด้วยยานอวกาศเหมือนที่ผา นมา ตอนนี้องค์กรของตนแบบสร้างเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างรอนักลงทุนกระเป๋านัก ที่มองเห็นอนาคตกระโดดเข้ามาลงทุนตนเอง

### อันดับ 1 Bigelow Aerospace, Las Vegas



เครื่องเดินอวกาศ หรือ CSS Skywalker โรงแรมห้องบรรยากาศนอกโลก แต่ยังคงอยู่ในวงโคจรโลก เหมือนกับเป็นดาวเทียมขนาดใหญ่ดวงหนึ่ง นั่นเอง ด้วยพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร และขนาดใหญ่ถึง 1 แสนกิโลกรัม มีโครงสร้างของยานที่หนักกว่า 18 นิ้ว ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ \$1 ล้านต่อคืน